

BẢN TIN TUẦN



DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI: THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dịch vụ hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, dân cư tham gia bảo tồn hệ sinh thái, môi trường tự nhiên.

Mỗi ngành kinh tế sử dụng một nhóm loại hình dịch vụ sinh thái khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu yếu tố đầu vào của ngành đó. Bốn nhóm dịch vụ chính gồm: dịch vụ cung cấp, dịch vụ điều tiết, dịch vụ văn hóa và dịch vụ hỗ trợ. Các loại hình dịch vụ này sẽ có xu hướng giảm dần nếu không có những biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả giữa bảo tồn và phát triển.

Do vậy, cần có những giải pháp phù hợp, trong đó quan trọng nhất vẫn là hệ thống chính sách và pháp luật phù hợp để giải quyết mối quan hệ giữa dịch vụ hệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội. Cần đánh giá được các dịch vụ của hệ sinh thái đối với phát triển kinh tế-xã hội, lượng hóa được giá trị của các loại hình dịch vụ hệ sinh thái để làm căn cứ cho đưa ra những chính sách phù hợp, nhất là những chính sách kinh tế đối với bảo tồn, khai thác và sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhân, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái đóng một vai trò rất cơ bản trong sự phát triển của Quốc gia. Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm và tích cực tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học.



ĐAK LAK: MỘT CÁ THỂ KHỈ QUÝ HIẾM ĐƯỢC THẢ VỀ RỪNG TỰ NHIÊN

Chiều ngày 12/10, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar, phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, thả 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Cá thể này được gia đình ông An Bách Núi tự nguyện bàn giao.



BÌNH PHƯỚC - NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC NINH TỰ NGUYỆN GIAO NỘP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Chiều ngày 16/10/2023, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh phối hợp với UBND xã Lộc An và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận 01 cá thể trăn đất có trọng lượng 15 kg, do ông Phạm Văn Nhơn (trú tại Ấp 4 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tự nguyện giao nộp.



GIA LAI: BẮT QUẢ TANG VỤ TÀNG TRỮ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ SỐ LƯỢNG LỚN

Chiều 21.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt quả tang, tạm giữ hai người ở TP.Pleiku (Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã. Hai người bị tạm giữ là bà Phạm Thị Tám (43 tuổi) và ông Trần Văn Thanh (52 tuổi, cùng ở P.Thắng Lợi, TP.Pleiku).

Tại nhà của bà Tám, cơ quan chức năng đã phát hiện 32 cá thể động vật hoang dã đang bị nhốt trong các bao lưới, gồm: 16 con tê tê, 11 con rùa hộp trán vàng, rùa đầu to và 5 con rắn hổ chúa.

Còn ông Thanh bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Tại cơ quan điều tra, ông Thanh khai nhận là mang 1 con tê tê từ nhà bà Tám đi giao cho khách đặt mua.



HÒA BÌNH: KHỞI TỐ HÌNH SỰ ĐỐI TƯỢNG NUÔI NHỐT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

Ngày 17/10, Công an huyện Yên Thủy khởi tố bị can Bùi Văn Quyền (SN 1990, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) về hành vi nuôi nhốt trái phép 9 cá thể gà lôi trắng.



HÀ TĨNH: QUYẾT LIỆT XỬ LÝ NẠN SĂN BẮT, BUÔN BÁN CHIM TRỜI

Ngày 13/10, Công an TX Kỳ Anh xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Thị P. (SN 1988, xã Kỳ Hoa) khi có hành vi đăng bán chim trời trên mạng xã hội Facebook. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Trần Thị P. thường xuyên bán các loại chim trời như diệc qua bài đăng Facebook và công khai cảnh sơ chế chim qua livestream (phát sóng trực tiếp).



KHÔNG THUỘC DANH MỤC ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, CHEO CHEO LỨNG BẠC ĐƯỢC BẢO VỆ RA SAO?

Tại hội thảo quốc tế "Thúc đẩy công tác bảo tồn cheo cheo lưng bạc và hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển của Việt Nam" diễn ra tại Vườn quốc gia Núi Chúa ngày 18 và 19-10, các chuyên gia trong và ngoài nước đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ với cheo cheo lưng bạc (*Tragulus versicolor*) trước nạn săn bắn động vật hoang dã.

Theo đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện cheo cheo lưng bạc không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đang được phân hạng thiếu dữ liệu (DD) trong Sách đỏ (các loài sinh vật bị đe dọa tuyệt chủng) của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN.

Theo các chuyên gia, nếu đợi đến khi quần thể của loài trở nên cực kỳ nhỏ và phân bố rải rác như các loài thú đặc hữu khác của Việt Nam như sao la và mang lớn thì công tác bảo tồn sẽ trở nên tốn kém gấp nhiều lần.





TRIỆU PHÚ SẤN TRỘM ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÁI LAN ĐƯỢC RA TÙ SỚM

Ông trùm xây dựng Thái Lan Premchai, bị bắt năm 2018 vì săn trộm động vật hoang dã, được ra tù sớm hơn một năm. Ông bị kết án ba năm hai tháng với ba cáo buộc liên quan săn trộm động vật hoang dã.



SƯ TỬ NÚI THỨC ĐÃY MỸ XÂY CẦU LỚN NHẤT THẾ GIỚI CHO ĐỘNG VẬT

Con sư tử núi không thể tìm bạn tình do mắc kẹt giữa đường cao tốc ở Los Angeles truyền cảm hứng để nhà chức trách xây cầu vượt lớn nhất thế giới cho động vật hoang dã.



GIA LAI: KHỞI TỐ NGƯỜI PHỤ NỮ BÁN RƯỢU NGÂM HỒ CON

Ngày 16/10, Công an thị xã An Khê đã ra Quyết định khởi tố Đặng Thị A.T. (SN 1991, trú Phường 4, Quận 8, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Thị A.T đã mua 1 cá thể hồ con đã chết được ngâm trong bình rượu bằng thủy tinh với giá 7,5 triệu đồng rồi đăng tải lên mạng xã hội rao bán và được một người tại thị xã An Khê thỏa thuận mua lại với giá 9,7 triệu đồng.

Ngày 7/9/2023, A.T mang bình rượu ngâm cá thể hồ đi giao cho người mua thì bị Công an thị xã An Khê bắt quả tang.

Hiện, vụ án đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.